
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 738  �  486. mál.

Fyrirspurn
til umhverfisráðherra um losun gróðurhúslofttegunda.

Frá Merði Árnasyni.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að settar verði reglur um losun gróðurhúslofttegunda
hér á landi, annars vegar frá stóriðju og hins vegar frá öðrum uppsprettum?


